

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 02/2021

Ngày 01/3/2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2021 và 2 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp gồm các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở nội dung dự thảo các văn bản và thảo luận của thành viên UBND tỉnh, ý kiến phát biểu của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021

Trong tháng 02, 02 tháng đầu năm 2021, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: Gieo trồng các loại cây vụ Đông Xuân cơ bản đạt tiến độ, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, các dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo kịp thời; sản xuất công nghiệp tín hiệu đáng mừng: các nhà máy có giá trị sản xuất công nghiệp lớn đã tiếp tục thực hiện sản xuất trở lại; giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) tháng 2/2021 đạt 406,961 tỷ đồng, bằng 88,9% so với tháng 01, tăng 3,7% so với tháng cùng kỳ năm 2020; thực hiện 02 tháng đạt 864,852 tỷ đồng, tăng 33,61% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 16,53% so với KH. Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, đảm bảo nguồn cung các hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2021, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 02/2021 ước đạt 785,55 tỷ đồng, bằng 94,72 so với tháng trước, tăng 30,8% so với tháng cùng kỳ năm 2020. Thực hiện 2 tháng ước đạt 1.614,9 tỷ đồng, tăng 13,38% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 16,51% so với KH. Thu ngân sách so với cùng kỳ có chuyển biến tích cực: tính đến ngày 15/2/2021 đạt 220,3 tỷ đồng, bằng 15% dự toán Trung ương giao, bằng 11% dự toán HĐND giao, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội được tiếp tục duy trì và đẩy mạnh; đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn và lành mạnh, công tác chăm lo các đối tượng chính sách trong dịp Tết được chỉ đạo sát sao, triển khai hiệu quả,

bảo đảm chủ trương: “không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà có Tết”. Tình hình an ninh biên giới, nông thôn, dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định, các loại tội phạm có xu hướng giảm; tình trạng vận chuyển và đốt pháo giảm rõ rệt trong dịp Tết Nguyên đán (chỉ xảy ra một vài điểm nhỏ lẻ - xa khu vực dân cư, đều bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật). An toàn giao thông trên địa bàn giảm hẳn so với tháng trước. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đồng thời khôi phục, đẩy mạnh kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nghi ngờ bị dịch bệnh COVID-19; ngăn chặn thành công việc tổ chức "tết chung" của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến các hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ vận tải, doanh thu du lịch đều giảm mạnh so với tháng trước; tạm dừng chấp thuận phương tiện chuyên chở hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu, lối mở do đó kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh so với tháng trước. Tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, buôn bán ma túy và vượt biên trái phép, cháy rừng vẫn xảy ra. Tình hình hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

2. Một số nhiệm vụ trong tâm giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong thời gian tới

Quan điểm chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh là ngay từ đầu năm phải tập trung triển khai Nghị quyết số 01 và số 02/NQ-CP của Chính phủ, các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; quyết liệt thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong điều kiện mới; khẩn trương thành lập các Ban chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch, Đề án triển khai 3 Chương trình trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá do Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị đất, vật tư gieo trồng các cây trồng vụ Xuân đảm bảo hết diện tích. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, dịch viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, cúm gia cầm và có phương án chống dịch kịp thời, hiệu quả; làm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển động, thực vật qua biên giới, kiên quyết xử lý và tiêu hủy các sản phẩm động thực vật không rõ nguồn gốc do các ngành chức năng thu giữ theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo tăng cường công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, quản lý tốt việc khai thác, vận chuyển và chế biến

lâm sản; đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, đưa gia súc, vật nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở ngay từ đầu năm; tập trung triển khai Đề án nông nghiệp thông minh, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư thúc đẩy dự án: Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao.

2.2. Sở Công Thương tập trung triển khai một số nội dung sau:

Đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện: Hồng Nam, Bản Ngà, Bản Riễn, Pác Khuổi, Bình Long, Bảo Lạc A, Thượng Hà. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành dự án thủy điện Bạch Đằng và dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2018-2020 tỉnh Cao Bằng sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp phục hồi các hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo sự chỉ đạo của tỉnh và của Bộ Công Thương.

2.3. Giao Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ sau đây:

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh; tập trung xây dựng Đề án về lĩnh vực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn mới.

- Tập trung giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn chuyển tiếp 2019 sang) đạt 100%, chủ động chuẩn bị tốt việc thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; rà soát phân bổ, xem xét điều chỉnh các nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo đúng quy định và kịp thời để các đơn vị triển khai; tập trung chỉ đạo các công việc liên quan đến việc khởi công dự án đầu tư đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

- Chuẩn bị Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về giải ngân đầu tư công năm 2021 và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác giải ngân đầu tư công liền sau Hội nghị trực tuyến của Chính phủ.

2.4. Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Tập trung xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền đã được quy định tại các văn bản pháp luật cấp trên, khẩn trương rà soát các quy định của UBND tỉnh về lĩnh vực phụ trách, tham mưu ban hành văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế.

- Đẩy mạnh khảo sát, dự kiến các điểm khai thác vật liệu xây dựng thông thường có trữ lượng lớn để thu hút các nhà đầu tư lớn, sản xuất lâu dài, bền vững, đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện đấu giá các điểm mỏ đủ điều kiện; kiểm tra, làm thủ tục đóng cửa mỏ đối với các dự án đã hết thời hạn cấp phép, tránh việc chuyển nhượng khi sắp hết giấy phép để làm lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư; nâng cao công tác đánh giá trữ lượng khai thác khi cấp phép hoặc gia hạn thời gian khai thác; kiên quyết làm tốt công tác đánh giá tác động môi trường và kiểm tra việc thực hiện các quy định về môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

- Đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách. Tăng cường thực hiện các biện pháp chống thất thu, gian lận thương mại, rà soát, thu hồi nợ đọng thuế. Tăng cường việc quản lý giá, điều hành giá và bình ổn thị trường. Khẩn trương giải quyết các vướng mắc và đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp theo đúng quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương hoàn thành Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất vào tháng 7 năm 2021.

- Khẩn trương ban hành Kế hoạch đấu giá đất năm 2021 và thực hiện đấu giá đối với các địa chỉ đất, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là tài sản công (trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh) theo đúng kế hoạch đề ra, tạo nguồn thu ngân sách theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ nói trên, khẩn trương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với các khu đất dự kiến đưa ra đấu giá, khắc phục các thiếu sót trong quá trình thực hiện đấu giá: như sai lệch diện tích đất, tài sản xuống cấp, các tranh chấp liên quan,...

- Khẩn trương chỉnh lý hồ sơ địa chính các xã sau sáp nhập.

2.5. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID – 19, bảo đảm môi trường giảng dạy và học tập an toàn cho giáo viên và học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Phối hợp với Sở Nội vụ về tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành giáo dục, đảm bảo công tác giáo dục năm 2021 và toàn giai đoạn.

Tổ chức thành công Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh; tiến hành lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đảm bảo chất lượng, đúng quy định đề ra.

- Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, nhất là các địa bàn tập trung đông dân cư, đặc biệt là Thành phố Cao Bằng, các huyện biên giới không được chủ quan, lơ là, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm, người nhập cảnh và những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như: bệnh viện, phòng khám tư nhân, trường học, cơ sở lưu trú người nhập cảnh; kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh COVID-19. Xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, không tuân theo các quy định về cách ly để phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác cách ly các đối tượng, không để xảy ra hiện tượng bùng phát dịch và lây lan dịch ra cộng đồng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để lây lan bệnh dịch từ khu vực cách ly và người bị cách ly.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về những kết quả đạt được trong thực hiện “mục tiêu kép”; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và công tác phòng chống thiên tai. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cấp hạ tầng số, công nghệ thông tin theo Kế hoạch đề ra.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương đưa Trung tâm điều hành thông minh (IOC) vào hoạt động.

Tiếp tục quảng bá thu hút khách du lịch (đặc biệt là khách du lịch nội địa) đến Cao Bằng với các chủ đề du lịch an toàn và hấp dẫn để phục hồi du lịch.

2.6. Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BCHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai các công việc sau:

- Triển khai các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chuẩn bị tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo quy định; đẩy mạnh việc chỉnh lý địa giới hành chính các đơn vị hành chính sau sáp nhập.

- Thanh tra tỉnh Cao Bằng chủ trì tham mưu, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của người dân; chú trọng giải quyết các kiến nghị tập thể của người dân, đảm bảo xong trước thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; không để phát sinh điểm nóng.

Khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản theo đúng các yêu cầu của pháp luật về phòng chống tham nhũng; đảm bảo thực hiện đúng thời hạn theo yêu cầu; kịp thời tham mưu, đề xuất thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời, chính xác các tình huống để có phương án ứng phó kịp thời, không để bị động bất ngờ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Triển khai các nội dung công việc chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

- Công an tỉnh tăng cường quản lý địa bàn, nơi cư trú; triển khai cấp và quản lý căn cước công dân theo đúng lộ trình đề ra; thực hiện nghiêm nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, bảo đảm trật tự xã hội, đặc biệt là thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Công an tỉnh xây dựng Đề án xoá nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

2.7. Sở Ngoại vụ: tiếp tục thực hiện tốt, đảm bảo công tác đối ngoại; tham mưu chuẩn bị tốt cuộc gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư 4 tỉnh biên giới và Bí thư Khu tự trị Quảng Tây theo Đề án được phê duyệt.

3. Về công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVI và kỳ họp tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVII

- Đối với kỳ họp chuyên đề và phiên họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh gửi tài liệu cho Văn phòng HĐND tỉnh đúng thời gian và yêu cầu đề ra.

- Đối với kỳ họp tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo về xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung đăng ký Chương trình công tác của UBND tỉnh (nội dung các văn bản trình HĐND tỉnh năm 2021) triển khai nghiêm túc nội dung công văn nói trên, giao Văn phòng UBND tỉnh giao các chuyên viên theo dõi, đôn đốc kịp thời và báo cáo tiến độ, trách nhiệm thực hiện.

4. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (2)

Nhất trí thông qua các dự thảo văn bản sau:

4.1. Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

4.2. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Cao

Bảng về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, các ý kiến góp ý tại cuộc họp chỉnh sửa lại hai văn bản theo đúng quy định hiện hành; riêng văn bản tại điểm 4.2, yêu cầu tích hợp các quy định sửa đổi, bổ sung và các nội dung không sửa đổi thành một văn bản mới, thay thế hoàn toàn văn bản cũ, đảm bảo văn bản mới được ban hành một cách khoa học, đầy đủ, hiệu quả.

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh định kỳ tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan biết, làm cơ sở tham mưu, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể ;
- Cơ quan, đơn vị không kết nối HT (bản giấy);
- UBND các huyện, thành phố ;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT, TH (LĐT).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Sỹ Tài